
 

 

         

 

       

 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พร้อมเดินทางไปศกึษาดูงาน ณ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร ่
และเตรียมโครงการลงพื้นทีร่ับฟังความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพดา้นการศึกษา 

          
เมื่อวันพุธท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓  

โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 การเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตร              

และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๔) 

นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้รายงานการเตรียม
ความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภา                   
ณ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ – เสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ต่อที่ประชุมว่า การประสานงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
สถานที่และสถานศึกษาทุกแห่ ง           
ที่ คณ ะกรรม าธิ ก ารจะลงพ้ื น               

ท่ีมีความพร้อมในการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ก ารป ฏิ รู ป ก ารศึ กษ า ทุ ก แห่ ง  แ ละ ส าห รั บ 
การเตรียมการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๔) ได้มีการประสานเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานครบถ้วนแล้ว  

ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 

E-Mail : edu.senateth@gmail.com 

https://bit.ly/2lU4U6t 
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ภาพ – ข่าว โดย ทิฆัมพร – ปรียานชุ 

 พิจารณาโครงการการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ 
ของประชาชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) (ภาคกลาง) 

 นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มอบหมายให้กรรมาธิการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ลงพ้ืนที่ 
ในเขตภาคกลาง แม้ว่าโรงเรียนต่าง ๆ ได้ท าการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
แล้ว แต่สถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าว 
ยังต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปอย่างไม่มีก าหนด 

ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาการชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การศึกษาโดยกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผล

กระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบ
ก ารศึ ก ษ าข อ งป ระ เท ศ ไท ย  ร วม ไป ถึ ง
ภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ควรมีการด าเนินการ  
ในการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ 
ที่แท้จริงของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา
ของผู้บริหารโรงเรียนต่อสถานการณ์ดังกล่าว  

ดังนั้น จึงนับเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสม
ที่จะให้การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นไปตามหน้าที่

และอ านาจของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
และข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ได้บัญญัติไว้ จึงได้จัดท าโครงการลงพ้ืนที่
เพ่ือติดตามรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการของประชาชนเพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพด้านการศึกษา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ    
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ภาคกลาง) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา                
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับการด าเนินการโครงการดังกล่าว 

                                              


